

๒๑ กันยายน ๒๕๕๖

เหตุเกิดที่ชุมพร

ปลายเดือนนี้งานการเบิกจ่ายดูจะเร่งรัดกว่างานอื่นใด ควบคู่ไปกับการประชุมสัมมนา แต่ที่มาแรงแข่งโค้งคือหนังสือ ร้องเรียน นิยมร้องไปส่วนกลางแล้วกลับมาที่เขตคำฟ้องจะเน้นเรื่องทุจริต ความประพฤติส่วนตัว และการลงโทษ นักเรียนเกินเหตุ ทำให้เป็นห่วงพวกเราเพราะทำให้เสียเวลาและเสียความรู้สึก ฉะนั้น จะทำอะไรที่โลดโผนก็ให้ เปร่าๆลงบ้างนะครับ อดทนอดกลั้นกันให้มากโดยเฉพาะการลงโทษนักเรียน กฎหมายไม่เปิดช่องให้เลย ยิ่งปัจจุบัน มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะนำผู้ปกครอง เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ อะไรรอยมได้ก็ยอมๆกันไป อย่าทริฐิมาจะเข้า หากัน จะเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายครับ

โดย..ผอ.เขต

IP, 202.5.88.205 E-mail.kkchump@hotmail.com เมื่อ...21/09/2546 20:54:09

เรียน เพื่อนผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน

พวกเราชาว สพท.ชพ. ๑ มีโอกาสดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ซึ่งจะดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผมไป รับท่านที่อำเภอบางสะพานน้อย ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางสะพานน้อย ครูทั้งโรงเรียน ตื่นเต้นกันมาก ท่านเดินทางมาถึงประมาณ ๑๕.๓๐น.ได้เห็นนโยบายกับครู เยี่ยมนักเรียน ดูห้องเรียนและสอบถามครู รายบุคคล สิ่งที่ท่านสนใจมากในวันนี้ คือ การสอนของครูชั้น ป.๑หลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะแผนการสอนและ แบบเรียนพื้นเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมนำท่านไปชมโรงเรียนบ้านเนินทอง ถึงโรงเรียน ๑๗.๐๐ น. แต่ทั้งครู นักเรียน กรรมการศึกษายังคอยต้อนรับอย่างคับคั่ง โรงเรียนนี้จัดแหล่งเรียนรู้มากมาย ทั้งสวนป่า สวนปาล์ม สวนกล้วย โรงเลี้ยงไก่ ผักกางมุ้ง สวนสมุนไพร ร้านสหกรณ์ที่สวยงามเหมือนบ้านในฝัน ทราบว่าเป็นฝีมือของการโรงและกรรมการ การศึกษา ห้องสมุดที่ ออบจ. สร้างให้และมีวงดนตรี โรงเรียนนักเรียนคะยั้นคะยอให้ท่านปลัดไปชมห้องน้ำห้องส้วมของ เขาว่าสะอาดแค่ไหน เห็นแล้วต้องบอกว่าเยี่ยมมากครับ ผอ.วินัย คุณวุฒิ บอกว่าครั้งนี้ดีใจสุด ๆ เลยครับ ท่านผู้ตรวจฯ อารีรัตน์ วัฒนสิน คนเก่ง(กรมวิชาการเคลื่อนที่) ของพวกเรามาสพบที่นี่ โรงเรียนที่สองที่ชมยามพลบค่ำคือโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๐ เยี่ยมบริเวณ โรงเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ ดูหอพักนักเรียนท่านสั่งให้พวกเราหมายถึงผมและ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่วยกันวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น ออกจากโรงเรียนนี้ ๑๘.๓๐ น. เดินทางไปที่พักชุมพรคาบาน่า ณ ที่นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานหอการค้าจังหวัด (เพื่อนร่วมรุ่น CEO) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒ ท่านทวีพล แพ้เรื่อง สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ท่านชิต นาสัก และ ระนอง ท่านวินัย ทองรัตน์ พร้อมทั้งรอง ผอ.เขต หัวหน้ากลุ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร ท่านผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร ท่านวิไล เกษสม มารับกันคับคั่ง พวกเรามีความสุขกับเวลาที่ท่านปลัดกระทรวงได้ให้เกียรติ ให้โอกาสกับพวกเราครั้งนี้ โดยเฉพาะท่านผู้ตรวจฯ วิไล เกษสม เมื่อท่านปลัดกระทรวงบอกว่าท่านตั้งใจมาชมพรวัดนี้เพราะอยากมาพบท่าน

วิไลก่อนเกษียณ น้ำตาแห่งความปลื้มไหลลงอาบแก้ม เราใช้เวลาที่หาโอกาสยากยิ่งกันจนเกือบห้าทุ่ม จึงส่งท่านได้พักผ่อนเพื่อผจญกับงานหนักในวันรุ่งขึ้น

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ผมถึงชุมพรคาบนา ๐๖.๓๐ น. ท่านปลัดกระทรวง ท่านผู้ตรวจฯ เดินออกกำลังกายชายหาดที่สวยงามและสงบของพวกเรา หลังอาหารเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนเคลื่อนออกสู่ที่หมายแรก โรงเรียนอนุบาลชุมพร สาขาวัดสามแก้ว ที่นี้นักเรียนกำลังเตรียมเข้าแถว พวกเราจึงได้ร่วมเชิญธงชาติ สวดมนต์กับเด็ก ๆ โรงเรียนนี้ท่าน ผอ.พินิจ กิจจะวัฒนะ เล่าให้ฟังว่าเดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ถูกยุบเลิก โรงเรียนอนุบาลชุมพรได้ย้ายนักเรียนในระดับอนุบาลมาเรียนที่นี่เนื่องจากในเมืองมีพื้นที่เพียง ๓ ไร่เศษเท่านั้น ท่านเจ้าคุณวัดสามแก้วท่านเมตตาและเห็นความสำคัญของการศึกษาพร้อมสนับสนุน ท่านประธานกรรมการศึกษาขอให้เขตพื้นที่ทวิศวรรหรือนักผังเมืองมาช่วยวาง Master Plan ให้ด้วย สนามซึ่ง อบ สนับสนุนงบประมาณสวยงามมากเป็นที่ชื่นชอบของเด็กจะใช้เป็นที่ออกกำลังกายท่านปลัดกระทรวงและท่านผู้ตรวจฯ ได้เข้าเยี่ยมครวระท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่ศาลากลางจังหวัด (ศูนย์ราชการ)ท่าน ผวจ.เล่าให้ฟังว่า มีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สอบถามว่าทำไม สพท.ชพ. ๑ ๑ ใช้เนื้อที่ศาลากลางมากกว่าหน่วยงานอื่น ท่านก็ ชี้แจงว่า สพท.ชพ. ๑ ได้ยุบรวม ศธจ. /สปจ. /สศจ. /สปอ. /ศธอ. มารวมเป็นหน่วยเดียวกัน การจะให้คนไปอยู่รวมกันที่ใดที่หนึ่งจึงไม่เพียงพอ และพื้นที่ที่ใช้ที่ศูนย์ราชการก็เป็นพื้นที่เดิมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานสามัญศึกษาธิการจังหวัดผมเองในฐานะผอ.สปท.ชพ. ๑ อยากเรียนว่า นอกจากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว การที่พวกเราชาว สพท.ชพ. ๑ อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดก็จะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการของ ผวจ.ในระบบCEO เรามีโรงเรียนที่จะกำกับดูแลทั้งของรัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายใน อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว รวม ๑๕๖ โรงเรียน พวกเราคงจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของจังหวัดอย่างแน่นอนในกิจกรรมต่าง ๆ การไปอยู่ที่ขุนกระทิงเพียงจุดเดียวโดยกางเต็นท์อยู่คงจะเป็นวิธีสุดท้ายหากผมยังเป็น ผอ.เขต อยู่ จากห้องผู้ว่าฯ ท่านปลัดฯไปเยี่ยมพวกเราชาว สพท.ชพ. ๑ ๑๑ ๑๑ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และสำนักงานครุสภาจังหวัดชุมพรโรงเรียนที่สองของวันนี้คือโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ของท่าน ผอ.ธรรมนิจ ช่อมผล ที่นี้เราเดินดูตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นห้า เป็นช่วงเวลานักเรียนสอบปลายภาค ท่านปลัดฯสนทนาภาษาอังกฤษกับนักเรียนหลักสูตรEnglish Programด้วยความสนุกสนาน จากนั้นไปเยี่ยม ผอ.โสภณ มนต์ลักษณะ แห่งโรงเรียนศรีวิชัย ท่านโสภณ กล่าวว่าปลื้มที่สุดในชีวิตที่เหลือเวลาอีก ๗ วันจะเกษียณอายุราชการแล้วผู้บังคับบัญชาระดับสูงยังมาเยี่ยม ท่านปลัดกระทรวงฯกล่าวชื่นชมการทำงานและการวางตนของท่านผอ.โสภณ จากนั้นเราไปดูหนังสือและมโนราห์ของโรงเรียนนี้ ต้องบอกว่าเยี่ยมมากท่านปลัดกระทรวงทราบฯว่า สพท.ชพ. ๑ ๑ กำลังคัดเลือกครูTeacher Awardsที่โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ท่านอยากชมผลงานของครู คว้าต้นเต็งมีชีวิตชีวาขึ้นมาทั้งกรรมการและครูผู้เข้าประกวด ต่างบอกว่าเป็นรางวัลชีวิตที่พอใจที่สุดเพราะท่านปลัดกระทรวงได้เห็นผลงาน เทียงกว่าแล้วครับพวกเราขบวนต่อไปที่โรงเรียนนิรมลชุมพร โรงเรียนเอกชน ซึ่งทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนคอยต้อนรับอยู่ ท่านปลัดกระทรวงฯสอบถามปัญหาของโรงเรียนเอกชน พบว่า ชาว สพท.ชพ. ๑ บริการดีเยี่ยม พอใจมากๆ โดยเฉพาะเวลานี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนของรัฐที่หลากหลาย ศึกษานิเทศก์ก็เข้ามาช่วยด้านวิชาการหลังอาหารบ่าย(๑๓.๐๐น.)ท่านปลัดกระทรวงฯกรุณาไปตรวจเยี่ยม สพท.ชพ.๑ ที่ขุนกระทิงประชุมให้นโยบายกับผอ./รองผอ./หัวหน้ากลุ่ม พบปะคณะครูที่อบรมการศึกษาพิเศษเป็นอันว่าภารกิจของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑ จบลงด้วยความพอใจทั้งผู้มา

เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ผมไปส่งท่านจนขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ เป็นข่าวร้ายเมื่อได้รับโทรศัพท์จาก ท่านผอ.ชลิต พิณวานิช แห่งโรงเรียนชุมชนบ้านคูริง ว่ารถนักเรียนประสบอุบัติเหตุมีนักเรียนบาดเจ็บหลายราย ผมรีบกลับชุมพรเยี่ยมนักเรียนที่บาดเจ็บ พบว่าอาการหนัก ๒ รายแพทย์กำลังช่วยกันเต็มที่ ท่านเลขาธิการ กพฐ.กำชับผมให้ช่วยดูแลด้วยความห่วงใย ครั้นประชุมเดือนที่แล้วผมเรียนเชิญท่านวิรัตน์ นนทแก้ว หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดมาบรรยายเรื่องประกันภัยให้ผู้บริหารฟัง ไม่คิดว่าจะได้ใช้ความรู้เร็วขนาดนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากครูอาจารย์ คือการลงโทษนักเรียน ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด เพราะอาจถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย ทารุณกรรมได้ง่าย ขอยุติฉบับนี้ก่อนพบกันใหม่ฉบับหน้า

กำจัด คงหนู

ผอ.สพท.ชพ.๑

๒๔ กันยายน ๒๕๔๖

จาก: webmaster [25 Sep 2003 19:19] ผู้ดู [1] ผู้ตอบ[0] ลบ

๒

๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

เรียน เพื่อนผู้บริหาร ครูอาจารย์ ที่เคารพรักทุกท่าน

อาทิตย์ที่แล้วพวกเราคนนอนผวกกันมาก เพราะฝนตกหนักเหลือเกิน ชาวพายุตีเปรสชันหยุดนิ่งจอดสนิทอยู่ห่างชุมพร๑๗๐ กิโลเมตรเพิ่มความกดดันมาก เพราะพวกเราคิดว่าพายุธรรมดาหากไม่เคลื่อนที่หมายความว่ามีโอกาสพัฒนาขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้มาก น้ำในลำคลองแทบทุกสายก็ปริ่ม เดชะบารมีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคลองระบายน้ำหัววัง-พนังกัดไฉ้ให้ ความเสียหายกับเศรษฐกิจชุมพรก็ยุติลง ควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้แสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้ปรากฏแก่คนทั้งแผ่นดิน ปีนี้นัดหมายกันล่วงหน้าครับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ชุมพรต้องเต็ม ๑๐๐

๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผมต้องจากเขตไปเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ธรรมมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาสำหรับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ต้องเรียนภาคทฤษฎี หลังจากนั้นจะมีการศึกษาดูเป็นงาน ผมเลือกไปดูงานที่มหานครปักกิ่ง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะสนใจความยิ่งใหญ่ในอดีตและปัจจุบันของจีนแผ่นดินใหญ่ ว่าเขาจัดการศึกษาให้กับพลเมืองอย่างไรจึงทำให้จีนพ้นจากคำกล่าวอย่างดูถูกของชาวตะวันตกว่า"ซีโรคเอเชีย" คงมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังได้มาก สำหรับการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาของชุมพร เขต๑ เราคงต้องเร่งรัดนโยบายเร่งด่วนของสพฐ.ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและเงื่อนไข เพราะเรื่องที่ทำเป็นประโยชน์กับเขตและโรงเรียนในระยะยาว เป็นการวางระบบโครงสร้างที่น่าจะคุ้มค่ากับประโยชน์ใช้สอยเหมือนวางท่อประปาหรือสายไฟฟ้านั้นเอง เปิดเทอมใหม่พวกเราคงต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจและพลังความคิดกันเต็มที่ เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้าจนเห็นได้ด้วยตาเปล่า(ภาษากฎนิศาสตร์) ผมเองตั้งใจจะลงไปทำงานกับเพื่อนครูให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งโรงเรียนใหญ่ กลาง เล็ก จะมอบภารกิจสำนักงานให้ท่านรองทั้ง ๓ ดูแลไป ตัวเองและทีมงานจะมาชื่นชม สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับเพื่อนครู เรื่องสุดท้ายที่ขอฝาก คือ ห้องสมุดโรงเรียน ขอให้ทุกโรงเรียนได้ปรับปรุง

ห้องสมุดให้เป็นห้องที่ดีที่สุดโรงเรียนให้ทั้งความรู้และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ หนังสืออาจยังไม่ครบแต่เราสามารถจัดบรรยากาศให้ดีสำหรับเด็กๆของเราได้ มีโอกาสท่านก็ผ่านไปใช้บริการห้องสมุดทางการบริหารของเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑ อาคารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา นะครับมีความรู้และความคิดอยู่ที่นั่น เยอะคงต้องคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับ ถึงเวลาเรียนแล้ว พบกันใหม่ฉบับหน้า

กำจัต คงหนุ ผอ.สพท.ขพ. ๑

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรียน ท่านผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน

กลับมาทำงานสัปดาห์นี้(๓ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ตั้งใจจะออกเยี่ยมโรงเรียนเพราะเป็นสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ ๒ แต่ไม่สามารถทำอย่างที่คิดไว้ เพราะมีรายการประชุมและภารกิจของเขตและส่วนราชการ ใกล้เคียงตลอด โชคดีได้พบผู้บริหารโรงเรียนหลายท่านที่เป็นคณะทำงานคณะต่างๆ ได้ถามสารทุกข์สุกดิบกัน แต่มีเพื่อนครูหลายท่านส่งจดหมายมาเล่าเรื่องราวในโรงเรียนให้ฟัง หลายเรื่องอยากสอบถามหรือชี้แจงก็ไม่อาจทำได้ เพราะท่านเหล่านั้นลงชื่อว่า "ครูผู้หวังดี" หรือ "ผู้รักความเป็นธรรม" เรื่องที่เล่าให้ฟังจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในทำนองประพฤติน่าไม่เหมาะสมบ้าง ไม่ยุติธรรมบ้าง มีรายหนึ่งบอกว่าเวลาเขตแจ้งให้ครูไปอบรมผู้บริหารไม่ยอมแจ้งให้ทราบเพราะกลัวไม่มีครูสอน ก็ต้องขอบคุณที่ไว้วางใจเล่าให้ฟัง ผมจะให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับต่อไป อาจต้องใช้เวลาบ้างเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ท่านเองก็ลงทุนไม่สูงมากนักสัปดาห์ ๒ บาท กระดาษและซองเป็นของหลวง ผมจึงต้องไตร่ตรองและรอบคอบให้มาก ไม่อยากให้คนดีเสียกำลังใจ หลายเรื่องดำเนินการจนเสร็จแต่ไม่รู้จะแจ้งผู้ร้องที่ไหน จะประกาศโฆษณาในสื่อสาธารณะก็กลัวสร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นเกินควร ต่อไปช่วยลงชื่อจริงเถอะครับรับรองว่าไม่มีรั้ว วันสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาต้องขอบคุณที่มงานการเงินของเขตทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ จนสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนให้เพื่อนครูได้ในอัตราใหม่ เป็นการฝากเข้าบัญชีครูรายบุคคลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โรงเรียนมัธยมซึ่งเคยเป็นหน่วยงานย่อย อาจกระทบบ้างในการหักเงินสวัสดิการที่ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เงินเดือนนั้นสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราท่านหากเบิกจ่ายได้ตามกำหนดก็จะรู้สึกว่ารอดมาก แต่หากเงินเดือนไม่ออกยากจะหาคำใดมาอธิบายได้ ห้องทำงานของกลุ่มอำนวยการปรับใหม่ใหม่พื้นที่ใช้สอยกว้างขึ้นทั้งเจ้าหน้าที่และลูกค้าผู้มาติดต่อ แต่เราต้องเสียหัวหน้ากลุ่มไปคือคุณปราโมทย์ ไวยวิก ตัดสินใจไปอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เขต ๒ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการคนใหม่จะเป็นคุณวินัย สรรเสริญ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับถัดไปในคราวที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีพวกเราอีกหลายคนไปช่วยราชการที่ สพฐ.และเขตพื้นที่อื่น ผมเองก็เสียดายกำลังคนแต่ก็ให้ออกาสทุกคนได้เลือกทางเดินของตนเองตามที่ สพฐ.ไฟเขียวว่าอีกหลายคนสมัครเข้าคัดเลือกไปสถาบันราชภัฏขออวยพรให้สมหวังนะครับ ชัดซึ้งยังงี้ก็กลับมาบ้านเรา พวกพ้องน้องพี่คอยอยู่ สำหรับครูผู้สอนที่ประสงค์จะย้ายให้ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของชุมพร เขต ๑ และให้ยื่นตามกำหนดเวลานะครับ การจัดทำข้อมูลนักเรียนเลข ๑๓ หลักของชุมพร เขต ๑ สำเร็จไปได้ในระดับหนึ่งด้วยความร่วมมือของโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งมีคุณปัญญา ยศวิไล เป็นหัวหน้าทีม มีท่านรองฯปรีชา บัวกิ่ง คอยกำกับ ท่านต้องให้ความสำคัญกับเลข ๑๓ หลักให้มากเพราะเป็นข้อมูลที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายหัวมาใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เมื่อดูภาพรวมทั้งเขตมีตัวเลขที่น่าสนใจและต้องติดตามอยู่อย่างน้อย ๒ รายการ คือ นักเรียนที่ไม่มีเลข ๑๓หลัก ประมาณ ๓,๐๐๐ คน และนักเรียนที่มีชื่อซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งโรงเรียน ต้องตามล่าหาความจริงต่อไป

การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๗ ทาง สพฐ.ให้เขตพื้นที่กำหนดหลักเกณฑ์ภายใต้กรอบที่กำหนด เน้นกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทุกระดับไม่มีการสอบข้อเขียน เว้นแต่ห้องเรียนพิเศษ(เช่น สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ)โรงเรียนจะสอบก็ได้ ในระดับมัธยมศึกษากำหนดให้นำ National Test Score, GPA, Portfolio ความสามารถพิเศษ ผู้อุปการคุณต่อโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันมาใช้ในการคัดเลือก รายละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป ต้องแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการของท่าน นายกรัฐมนตรี ที่ให้เขียนเรียงความเล่าประวัติตนเองและความจำเป็นในการขอทุน ทุนการศึกษานี้ได้จากส่วนแบ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงเรียนชุมชนเมืองชุมพรเขาถล่มได้เสนอรายชื่อไว้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน เข้าไปดูรายละเอียดได้ครับ สุดท้ายต้องแสดงความเสียใจกับ ผอ.กิจจา เก่งการไกล ที่สูญเสียบิดาไป และคุณพูนศักดิ์ ศรีมาลา ประชาสัมพันธ์เขตก็เสียบิดาไปเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ขณะนี้บำเพ็ญกุศลศพที่บ้านศาลาลอย พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

กำจัต คงหนู ผอ.สพท.ชพ.๑

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน

สัปดาห์นี้มีประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานหลายคณะด้วยกันทั้งของจังหวัดและของเขตพื้นที่การศึกษา เริ่มด้วยคณะกรรมการบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งจังหวัดชุมพรเป็น ๑ ใน ๑๒ จังหวัดทั่วประเทศที่มีสวนสมเด็จพระเจ้าตั้งอยู่ เพราะตามเกณฑ์เดิมนั้นกำหนดเอาเขตการศึกษาละหนึ่งแห่ง ๑๒ เขตจึงมี ๑๒ แห่ง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ที่อำเภอหลังสวน ตำบลท่ามะปลา มีพื้นที่เกือบร้อยไร่ ภูมิทัศน์สวยงามประกอบด้วยภูเขา สวนผลไม้ แม่น้ำและมากไปด้วยประชากรลิง ทางเข้าสวนเป็นเส้นทางเดียวกับทางไปวัดราษฎร์บูรณาราม ตรงข้ามกับทางเข้าตลาดหลังสวน เนื่องจากสภาพสวนผลไม้ทางใต้มีหญ้าขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป เพราะเป็นเมืองฝนมาก จึงมักได้รับการพาดพิงบ่อยครั้งจากกรมการมูลนิธิในสวนกลางว่าสวนนี้รก ขาดการดูแล กรรมการระดับจังหวัดได้หาหนทางปรับปรุงกันเรื่อยมาตั้งแต่เปลี่ยนเลขานุการบ้าง เพิ่มกรรมการบ้าง หรือตั้งคณะทำงานรับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ แต่ผลที่ออกมายังไม่เป็นที่พอใจนัก ประกอบกับสวนอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลหลังสวน เทศบาลจึงไม่สามารถรับผิดชอบได้เต็มตัว เพราะขอบเขตอำนาจของเทศบาลมีเฉพาะในเขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปลา เจ้าของพื้นที่ก็ช่วยเติมกำลังจ้างคนดูแลให้เป็นการเฉพาะหนึ่งคน แต่เนื่องจากเป็น อบต.ขนาดเล็กมีรายได้น้อยจึงเกินกำลังที่จะรับผิดชอบโดยลำพังได้ การประชุมครั้งนี้ได้เปลี่ยนกรรมการหลายราย เริ่มจากกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเดิมจังหวัดแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่นี้ เมื่อเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรออกเป็น ๒ เขต สวนสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพื้นที่ของเขต ๒ ที่ประชุมจึงเห็นว่าการจะให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพท.ชพ.๑ ทำหน้าที่เลขานุการตามเดิมไม่น่าจะเหมาะสมกับเหตุการณ์จึงมีมติให้เจ้าของพื้นที่คือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒ เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยเสียงเอกฉันท์ ท่านนายอำเภอหลังสวนซึ่งเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ก็รับปากแข็งขันว่าจะหาทีมงานรับผิดชอบพัฒนาสวนสมเด็จพระเจ้าให้สมพระเกียรติให้จงได้ การประชุมครั้งนี้ผมได้รู้ว่าตัวเองวิสัยทัศน์สั้นกว่าลิง

เพราะมีการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งกันมากเพราะประชากรเพิ่มขึ้น อาศัยผลไม้ในสวนดำรงชีพ เขาคงคิดว่าเป็นสวนของเขา กรรมกรก็เห็นร่วมกันว่าสวนนี้จะไม่มีการเก็บผลไม้ขายจะยกให้ลิง ผมคิดในไว้นานแล้วถึงการปลุกกล้วยให้ลิงกินเอาสัก ๑๐ ไร่ น่าจะพอกินเพราะกล้วยออกลูกทั้งปี เคยขยายความคิดอันชาญฉลาดให้ผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ ฟัง ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยกับผม แต่เพิ่งมีโอกาสเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารระดับจังหวัดครั้งนี้ พอเสนอการปลุกกล้วยไว้เลี้ยงลิงเท่านั้น ท่านนายก อบต.ท่ามะพลาริบบ้านทันทีว่าผมไม่รู้จักลิงจริง เพราะลิงพวกนี้พัฒนาแล้วไม่นิยมกินกล้วย มันฉลาด มักหาอาหารแปลกที่คนเขากินกันมาากิน เช่น ไอศกรีม แอมเบอเกอร์และอื่น ๆ ผมต้องหยุดความคิดนี้ทันทีคิดในใจว่าประมาณค่าสมองลิงผิดไป ต้องขอขอบคุณนายก อบต.ที่เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ให้ กรรมการท่านหนึ่งเสนอว่าใครเคยเห็นลิงกินทุเรียนบ้าง ทุกคนเงิบ ท่านขยายต่อไปว่าสวนของเราน่าจะปลูกทุเรียนด้วยจะได้ขายมาพัฒนาสวน ที่ประชุมฟังแล้วก็เงิบๆไป

คณะทำงานเตรียมการด้านพิธีการในงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีผมเป็นประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เตรียมการทั้งพิธีสงฆ์และ บวงสรวงที่ศาลหาดทรายรีในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ กรรมการแบ่งงานกันลงตัวด้วยความรวดเร็ว คุณละเอียดรับผิดชอบพิธีบวงสรวง ภัตตาคารจตุปัจจัยไทยธรรม อบต.คูแลสถานที่ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ของท่าน ผอ.เสน่ห์ มีวิเศษณ์ รับผิดชอบเรื่องดนตรีไทย และนักเรียนบริการน้ำดื่มเข้าร่วมพิธี โรงเรียนศรีราษฎร์ จัดนักเรียนรำ บวงสรวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับผิดชอบเรื่องพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เขตบริการรถยนต์รับส่งพระสำหรับในเมืองก็จะมิงานเทิดพระเกียรติเช่นกัน แต่เน้นไปเรื่องการแสดงสินค้าเหมือนงานประจำปี

ทั่วไป คณะทำงานจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สพท.ขพ.๑ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ในส่วนของโรงเรียนสังกัด สปช.เดิม เราได้อาคารเรียนมาหลังเดียว ห้องน้ำห้องส้วมอีกจำนวนหนึ่ง รวมถึงงบประมาณซ่อมแซมสองแสนกว่าบาท การประชุมใช้เวลานานมากเพราะงบมีน้อย พิจารณายากมาก โดยเฉพาะงบซ่อมแซม โรงเรียนขอมมา ๓ ล้าน ได้รับมา ๒ แสน แต่จะมียอดใหม่จัดสรรมาเพิ่ม โปรดรอสักครู่อาคารเรียนเดิมโรงเรียนอนุบาลชุมพรขอไว้ มาวันนี้ท่าน ผอ.พินิจ กิจจะวัฒนะ บอกว่าแบบไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจึงจัดสรรให้โรงเรียนบ้านหัวถนน ที่อาคาร ๑ หลังชำรุดและจำหน่ายไปแล้ว การประชุมประจำปีเดือนครั้งนี้(๑๒ พ.ย.๒๕๔๖) ได้ออกมาจัดที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้บริหารได้เยี่ยมชมโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เราใช้เวลากันอย่างมีคุณค่า มีทั้งมอบเกียรติบัตร แจงข้อราชการ การแสดงความยินดี และชี้แจงข้อเท็จจริง ผมเน้นเรื่องการประกันคุณภาพทั้งภายในภายนอกให้โรงเรียนทำตามภารกิจปกติ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจ เพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไร เปรียบเหมือนเราจะไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาล หากกินยาคุมความดันไป หมอก็ไม่สามารถให้การรักษาที่ถูกต้องได้ ได้คำตอบเรื่องการสื่อสารด้วยวิทยุ ซึ่งเดิมคิดจะลงทุนติดตั้งเสาใหม่ แต่เมื่อถามจำนวนลูกค้าแล้วมีน้อยกว่า ๒๐ รายจึงต้องทบทวนใหม่อีกครั้ง ต้องขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ที่ให้การต้อนรับอย่างดี ภายใต้การดูแลของ ผอ.ชัชวาล สวัสดิ์พานิช วันรุ่งขึ้นผมต้องไปโรงเรียนนี้อีกครั้งเพื่อร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน ผมได้เล่าให้ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารการศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความเจริญของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและครอบครัว จบลงด้วยขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลลูกๆของเราและโรงเรียนของเราทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีท่านหนึ่งได้หารือว่าวิชาศาสนา สอนยาก คนที่

สอนบางท่านก็ไม่เหมาะสม พระบางรูปก็ไม่เหมาะสม เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพอสมควรจนได้คำตอบว่าเราต้องช่วยกันและรับผิดชอบร่วมกัน

วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผมติดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำเกณฑ์ประเมินส่วนราชการของ กพร.สพฐ. ที่โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพมหานคร มอบท่านรองฯ ทั้ง ๓ ท่านว่าการไปตามอำนาจหน้าที่ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

กำจัด คงหนู ผอ.สพท.ชพ.๑

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เรียน ผู้บริหารครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน

การบริหารราชการแบบบูรณาการ(CEO) กำลังขับเคลื่อนในเรื่องการจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตกลงใจเลือกกลุ่มที่ ๒ ทำทนาย จึงต้องมีการประเมินที่เข้มข้นใกล้เคียงกับผู้ว่า CEO อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทำเกณฑ์ประเมินหรือข้อเสนอต่อ กพร. เราดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จในเบื้องต้น แต่ความสำคัญทุกส่วนราชการทุกสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงจะผ่านการประเมิน ในส่วนของจังหวัดชุมพร ผมได้รับแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นกรรมการในหลายคณะเพื่อดำเนินงานตามกลยุทธ์ของจังหวัด ตอนไปเรียนที่สถาบันพระปกเกล้า อาจารย์ได้บรรยายกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ กพร. ผมจึงนำมาให้ท่านลองศึกษาเป็นการบ้าน เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว หากศึกษาแล้วยังต้องการได้รายละเอียดมากขึ้น กลับจากปักกิ่งเดือนหน้าจะขยายให้ฟัง

๘ ธันวาคม ๒๕๔๖

เรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน

กลับจากเมืองจีนผมพยายามหาเวลาออกเยี่ยมพวกเราที่ปฏิบัติอยู่ในโรงเรียนได้หลายโรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายท่านบอกว่าไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะได้ยินหรือรับ ผมเองไม่อยากให้ท่านทั้งหลายต้องกังวลกับการเตรียมการรับการตรวจเพราะจุดประสงค์หลักที่ออกมาคือมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานในแนวหน้าเป็นสำคัญ ฉะนั้น บางโรงเรียนอาจไม่พบผู้บริหารก็ไม่ใช่ไรเพราะเราพบกันบ่อยแล้ว แต่เพื่อนครูโอกาสพบกันมีน้อยกว่า จึงอยากสอบถามทุกซอกทุกตบกันตามประสานห้วงโย ที่มงานที่ออกมาก็ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการประจำเขตพื้นที่ อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและศึกษาธิการอำเภอ ที่ขาดไม่ได้คือประชาสัมพันธ์ของเขตเพราะจะได้นำสิ่งดีๆไปทอดชาวบ้านเขาบ้าง ผมมีความสุขและชื่นชมพวกเราที่ทำงานด้วยความเสียสละทั้งโรงเรียนใกล้ไกล ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติบางครั้งมีช่องว่างมากเหลือเกิน การออกมาพบความจริงทำให้ผมรู้สึกระมัดระวังในการพูดการคิดและการกระทำที่เกี่ยวกับพวกเรามากขึ้น เพราะทราบข้อจำกัด และอุปสรรคต่าง ๆ นานาที่เพื่อนครูต้องเผชิญอยู่

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผมและคณะได้เดินทางถึงโรงเรียนบ้านบ่อสำโรง อำเภอบึงสามพัน โรงเรียนนี้ผู้บริหารโรงเรียนคือ อ.ธวัช ตัสโต ครูใหญ่เพิ่งกลับจากศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นคนหนุ่มไฟแรง กำลังพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะห้องสมุด หลวงพ่อสนับสนุนเงินมา ๖๐,๐๐๐ บาท ได้ต่อเติมอาคารเรียนข้างล่างเป็นห้องสมุด ที่ชอบใจคือโรงเรียนนี้มีสวนป่าที่พอใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้แล้ว ช่างนำมาทำชั้นวางหนังสือดูสวยงามดี บนห้องพักผู้บริหารก็กำลังก่อสร้างพระแบบถาวร เหมือนจะยืนยันว่าผู้บริหารโรงเรียนนี้เป็นพุทธมามกะร้อยเปอร์เซ็นต์ ทีมงานในโรงเรียนก็เป็นครูหนุ่มสาวที่กำลังไฟแรง ทั้งอาจารย์จากรุ่นพี่ เอียดคง อาจารย์อัมรินทร์ นันทโก อาจารย์ฤทัย สมตน และอาจารย์นิพนธ์ ศรีสุวรรณ มีลูกจ้างเด็กเล็กอีกคนผมจำชื่อไม่ได้แต่ดูขยันขันแข็ง จุดเด่นของโรงเรียนนี้คืออยู่ติดถนนลาดยาง หากปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับ หรือทำสวนครัวก็จะดูเด่น ทางเดินระหว่างตัวอาคารและห้องน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปรับให้สวยงามได้ โดยภาพรวมแล้วเป็นโรงเรียนที่กำลังพัฒนา โรงเรียนบ้านไชยราช เป็นโรงเรียนที่อยู่รอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากมาจากกรุงเทพฯจะมีทางลูกรังแยกเข้าไปทางซ้ายมือก่อนถึงป้อมตำรวจทางหลวงไชยราช เข้าไปประมาณ ๕ กิโลเมตรจะพบโรงเรียนอยู่ทางซ้ายมือ ดูสะอาดสะอ้านด้วยสนามหญ้า ต้นไม้และอาคาร ห้องเรียนห้องประกอบถูกจัดอย่างมีระเบียบ แม้โรงเรียนนี้จะไม่มีผู้บริหารอาจารย์ภทรีน กิจพิมล รักษาการอยู่ มีเพื่อนครูอีก ๒ คน คืออาจารย์ประสิทธิ์ คงบุญแก้ว ผู้เก่งกาจด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบเป็นเครื่องใช้งานได้อย่างดี ส่วนอาจารย์กิตติมา คำของ จบปริญญาโททางจิตวิทยา จาก มอ. แต่สอนร่วมามาตรฐานได้ ภารโรงคุณสุรศักดิ์ เจริญสกุลก็เก่งสอนแทนครูได้เหมือนกัน อาจารย์ประสิทธิ์บอกว่ากำลังจะตัดแต่งสวนปาล์มซึ่งโรงเรียนมีอยู่ ๑๕ ไร่ หากได้ผลคงจะช่วยโรงเรียนได้มาก นักเรียนที่นี่มีเพียง ๓๗ คนดูจะน้อยไปหน่อยแต่ผมลองให้อ่านหนังสือดูเขาอ่านออกเขียนได้ วันที่ ๒๐ ธันวาคมนี้โรงเรียนจะเลี้ยงโต๊ะจีนหาเงินใช้หนี้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ประสิทธิ์ไปซื้อมาประกอบเอง ผมก็ได้รับมา ๑ โต๊ะ ก็ประชาสัมพันธ์ต่อให้อีกแรงนะครั้บรถตู้โยกเขยตามถนนลูกรังไปอีกประมาณ ๗ กิโลเมตรก็ถึงโรงเรียนบ้านหนองผาก ของท่าน ผอ.วิรัตน์ เนียมมาลัย โรงเรียนมีสนามบาสเกตบอลที่ได้งบประมาณจาก อบต. สนามฟุตบอล ดูกว้างขวางพอที่จะใช้ออกกำลังกาย คณะครูก็ทำงานขยันขันแข็งมีบ่อเลี้ยงปลา(แบบซีเมนต์) มีครูอีก ๓ ท่าน คือ อาจารย์ขวัญจิต นพคุณ อาจารย์ปรียา ภูมชาติและอาจารย์อรรธรณ โชตจิตตะ ผอ.บอกว่านักเรียนที่ขึ้นๆลงตามผู้ปกครองที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทำสวนยาง อพยพไปมา ผมลองสุ่มให้นักเรียนอ่านหนังสือดูเขาก็อ่านได้

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผมเป็นประธานจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดร่วมกับเพื่อผู้บริหารอีกจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากงบประมาณยอดนี้เป็นยอดที่เคยขอไว้สมัยเป็น สปจ.และ สศจ. เจ้าหน้าที่จึงยืนยันข้อมูลที่เคยทำเกณฑ์ไว้ที่เดิม พวกเราดูค่อนข้างจะอึดอัดรวมทั้งผมด้วย แต่ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้มาก ก่อนจากกันผมได้รับการบอกกล่าวจากมิตรผู้นำรัก ผอ.อุดม เจริญไกรยัง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖(บ้านนาเนียน) ซึ่งร่วมงานกันมาในสมัยท่านเป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดชุมพร ว่าขณะนี้ผู้บริหารพูดกันว่าผมวางตัวอยู่เหนือปัญหา ผมต้องขอบคุณที่ท่านได้บอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่ก็ขอเรียนว่าหากทำให้รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบว่ามีได้เป็นเจตนาเลย ความจริงผมอยากมอบภารกิจให้กับผู้คนในสำนักงานเขตได้รับผิดชอบตาม***ส่วนที่ควรจะเป็น และก็ติดตามฟังข่าวว่าเมื่อมอบไปแล้วบังเกิดผลอย่างไร หากเกิดด้านบวกก็ให้กำลังใจแต่หากมีปัญหาที่พร้อมจะรับผิดชอบและแก้ไข เพราะดูแล้วหากแบกไว้คนเดียวนอกจากจะขัดเจตนารมณ์

การบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจแล้ว ผมไม่มีปัญหาทำได้ทั่วถึงด้วยตนเองเพียงลำพัง สิ่งหนึ่งที่ผมย้ำกับทีมงานที่ออกไปโรงเรียนคืออย่าให้กระทบระบบการเรียนการสอนของครู หนังสือราชการที่ออกไปฟังว่ามีมากเหลือเกิน บางฉบับก็ไม่แน่ว่าส่งออกไปเรื่องนี้ต้องฝากชาว สพท.ช่วยกันกรองให้ดี เอาเฉพาะที่จำเป็นและไม่มีทางเลือก ผมเองได้ให้กลุ่มงานต่างๆนำข้อมูลมาใช้ร่วมกัน เพราะบางเรื่องไม่จำเป็นต้องขอไปโรงเรียนอีก และมอบให้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ใน สพท.เพื่อทบทวนดูว่าระบบงานที่ผ่านมากควรจะปรับระบบอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เอาสัก ๓๐ คนภายในเดือนธันวาคมนี้ ปี ๒๕๔๗ เราจะได้เริ่มกันใหม่ วันนี้เวลา ๑๑.๐๐ น.ผมไปเป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ของท่าน ผอ.วรรณะ พรเสถียรพงศ์ ซึ่งคุณพ่อเรือมและคุณแม่เถียร ฤทธิไกรและลูกหลาน มอบให้นักเรียน รวม ๘ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ท่านทั้งสองเป็นผู้อุปการคุณต่อโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยการยกที่ให้สร้างโรงเรียน รวมทั้งวัดท่าไม้ลาย ปีนี้ท่านและลูกๆตั้งใจจะสร้างป้ายชื่อถาวรให้โรงเรียนด้วย ผมดูรูปแบบรายการแล้วก็เห็นชอบด้วย วันนี้โรงเรียนยังมอบค่าพาหนะเดินทางที่ได้รับจัดสรรให้กับนักเรียนอีกด้วย โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดถนนเพชรเกษมโรงสุดท้ายก่อนเข้าเขตจังหวัดระนอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประทับลับปลาพักแรมที่บ้านนี้เมื่อ ร.ศ.๑๐๙

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ หลังการประชุมหัวหน้ากลุ่มและผู้ตรวจราชการเขตแล้ว ๑๐.๑๕ น. ผมไปเป็นประธานงาน"พุทธรักษาบูชาพ่อ"ของโรงเรียนนิรมลชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนยอดนิยมของชาวชุมพร ลูกๆสามารถงูมือพ้อมาร่วมงานได้มากพอสมควร มีการแสดงของนักเรียนและมอบรางวัลทั้งพ่อตัวอย่างและลูกตัวอย่าง ๑๑.๐๐ น. ผมและคณะ คือผู้ตรวจฯ ๓ คน ผู้ตรวจฯ พนอ คุณพูนศักดิ์และคุณมนโชนย์ นาครธนิศวรรย์ ไปร่วมต้อนรับคณะจากสภาการศึกษา และสื่อมวลชน ที่โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ ของอาจารย์วินัย คุณวุฒิ ผู้บริหารต้นแบบของสภาการศึกษา ทางคณะมาทำสารคดีเพื่อเผยแพร่ผลงาน ผมเคยมาโรงเรียนนี้หลายครั้ง รู้สึกชื่นชมในผลงานของผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียน ที่ขาดไม่ได้คือชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างเต็มที่ เป็นที่ที่ออกพอใจของพี่น้องสื่อมวลชนที่มากขึ้นทั้งวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ โรงเรียนนี้ห้องน้ำสะอาดมาก ใครไปใครมานักเรียนต้องชวนไปชมห้องน้ำของเขาด้วยความภูมิใจ เวลา ๑๔.๐๐น.ผมและคณะเดินทางต่อขึ้นไปโรงเรียนบ้านเหมืองทองของ ผอ.ศุภศักดิ์ คุณวุฒิ พอเข้าอำเภอท่าแซะไปโรงเรียนไหนก็จะพบแต่ "คุณวุฒิ" เลยบอกท่านผู้ตรวจฯ พนอ ว่าอาทิตยนี้จะมีโรงเรียนที่มี "คุณวุฒิ" ให้หมด โรงเรียนบ้านเหมืองทองหนทางค่อนข้างลำบากขึ้นเนินลงห้วยไปตามถนนลูกรังและฝุ่นสีสนิมเข้ม จากถนนเพชรเกษม ประมาณ ๒๐ กม.เป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า มีครูรวม ๖ คนทั้งผู้บริหาร แต่มีความขยันและตั้งใจสูง จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนได้ดี ห้องน้ำสะอาด หลังโรงเรียนมีสวนปาล์มร่มรื่น ไกลออกไปเป็นไร่ข้าวของโรงเรียนกำลังออกรวงใกล้จะเกี่ยวได้ อาจารย์ประเสริฐ ทองบ่อ อาจารย์เมตตา นาคมนิ อาจารย์สุภาพ จุ้ยนวนอาจารย์สาธิตา เรียนทัพและอาจารย์สุพรรณษา แซ่เอี้ยบ คือทีมงานที่เข้มแข็งของโรงเรียนรวมถึงครูอัตราจ้างที่กำลังอุ้มท้องอยู่อีกคน นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ผมบอกครู่ที่เกี่ยวข้องข่าวจะมาเยี่ยมใหม่

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ปีนี้ชาวชุมพรคึกคักจริงๆในการเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายยิ่งของปวงชนชาวไทย นั่นคือวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเช้าทำบุญตักบาตรผู้คนล้นหลามเกือบ ๑ กิโลเมตรบนถนนปรมินทรมรรคา ทำพิธีที่หอประชุมศูนย์ราชการที่นั่นด้านในไม่พอจนล้นออกมาด้านนอก ตอนเย็นชาวชุมพร

เรือนหินร่วมเดินเทิดพระเกียรติจากสถานีรถไฟไปศาลากลางเก่า ผมเองนำทัพชาว สพท.ขพ.๑ เดินจนถึงเส้นชัย
คุณูปการที่มีต่อชาวชุมพรมากพันราพรณจริงๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมกันวางพวงมาลาที่
อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน วีรกรรมของยุวชนทหาร ทหารและตำรวจ เมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ สามารถยันทพลูกพระอาทิตย์ไว้ได้ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันยอมแสดงถึง "เลือดนักรู้และ
เลือดรักชาติ"ของชาวชุมพรที่ยากจะลืมเลือน ยุวชนทหารผู้เฒ่ายังแต่งเครื่องแบบหมวกแดงแข่งดำดูน่าเกรงขามยิ่ง
ขอให้ดวงวิญญาณผู้กล้าไปสู่สุคติเถิดหลังประชุมปรับระบบการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนเอกชนเสร็จ ผมพร้อมผู้ตรวจฯ
สัญญาพันธ์ ผู้ตรวจฯพนอ และคุณพูนศักดิ์ มุ่งหน้าไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตทุรกันการ ของอำเภอท่าแซะ แยก
ซ้ายบ้านอ่างทองเข้าไปตามถนนลาดยางประมาณ ๒๐ กม.เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยฝุ่นสีอิฐมอถุยถึง
โรงเรียนประชาณคม ๔ ของ ท่าน ผอ.จำรัส ฉิมระฆัง เป็นโรงเรียนใหญ่นักเรียนเกินพัน เปิดตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นถนนหน้าโรงเรียนยังเป็นลูกรัง ฝุ่นจึงตามรั้งความเข้ามาถึงห้องเรียน หลัง
โรงเรียนมีสวนปาล์มและไร่ข้าวโพดกำลังออกฝักงามๆ มีโรงเลี้ยงไก่ไข่ ห้องเรียนค่อนข้างแน่นเพราะเด็กมาก
โรงเรียนเพิ่มได้รับจัดสรรโทรศัพท์เพื่อInternet ตั้งใจจะดูจนแล้วจนรอดลืมจนได้ ที่น่าตกใจทราบว่ามีนักเรียนที่นี่
ต้องเหมารถมาเรียนจากหมู่บ้านไกลๆ อย่างต่ำ ๘๐บาท/เดือน คนที่จ่ายสูงตกเทอมละ ๔,๐๐๐ บาท ผมเข้า
สอบถามในห้องพบว่าส่วนมากเสียด้วย รถหกล้อก็มาจอดรออยู่หน้าโรงเรียนแบบส่งเข้ารับเย็น ก่อนกลับดูรายชื่อครู
มีนามสกุล "คุณวุฒิ" เหมือนกัน คืออาจารย์นิตยา คุณวุฒิ ผู้ช่วย ผอ.ร.ร. โรงเรียนนี้มีอัตรากำลังครูทั้งสิ้น ๒๘ คน
รวมทั้งผู้บริหาร ภารโรง ๑ คน ออกจากโรงเรียนประชาณคม ๔ เดินทางต่อไปขึ้นเนินลงห้วยสักพักพบด้านตรวจ
ของบริษัทวิจิตรพันธุ์ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ คือเป้าหมายของพวกเราถือว่าเป็นโรงเรียนชายแดนของท่าแซะ
ผู้บริหารน้อยคนจะได้ขึ้นมา นีว่าตามที่ผู้ตรวจฯพนอ เล่าให้ฟัง การไปโรงเรียนนี้ต้องผ่านสวนปาล์มสัมปทานเนื้อที่
กว่าสามหมื่นไร่แห่งนี้ ถนนในสวนปาล์มค่อนข้างดีแต่หากไม่ชำนาญทางจะพลัดหลงได้ง่าย หลงจนหมดน้ำมันก็แยก
กันมาหลายรายแล้ว บรรยากาศควังเวงน่ากลัว หากกลางคืนไม่ควรผ่านเส้นทางนี้ พันสวนปาล์มขึ้นเขาลงห้วยอีกพัก
ก็เห็นห้อยมบ้านสองสามหลังอยู่บนเนิน ลงไหล่เขาลงไปพบอาคารเรียนสองหลังวางลดหลั่นลงไปตามระดับพื้นที่
ด้านหลังเป็นอาคารเอนกประสงค์สำหรับโรงครัวและโรงเพาะเห็ด มีถังเก็บน้ำฝนจำนวนมากตั้งเรียงราย เพราะ
โรงเรียนอยู่ที่เนินเขาไม่มีบ่อน้ำหรือลำธารที่จะสูบน้ำมาใช้ได้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อ.เดชา คุณวุฒิ(อีกแล้ว) เล่าให้
ฟังว่าเดิมโรงเรียนอยู่ในเขตสัมปทานของบริษัทวิจิตรพันธุ์ เพิ่งย้ายมาสร้างที่ใหม่ นักเรียนที่มาเรียนก็ทำนอง
เดียวกับโรงเรียนประชาณคม๔ คือเหมารถกันมาจากหมู่บ้านไกลๆ ครูที่นี่ก็เดินทางจากชุมพรระยะทาง ๗๐ กม.ไป
กลับวันละ ๑๔๐ กม.ขอแสดงความนับถือจริงๆ ทีมงานที่ทรหดของโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ มีอาจารย์ธรรมทัศน์
เริกประดิษฐ์ อาจารย์อัมพร อรรถ อาจารย์จุรีย์ จันทร์มีอัน อาจารย์แทน บุญราชฤทธิ์ อาจารย์กอบแก้ว บุญราชฤทธิ์
อาจารย์บุญมาก จันทร์เย็นและอาจารย์สาคร บัวผุด ภารโรงคนเก่งคุณอรุณ น้อยมุข ผอ.เดชา เล่าให้ฟังว่าเดิม
โรงเรียนนี้เป็นของ ดชด.จะได้เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ % เดียวนี้ได้ไม่ถึงแต่โรงเรียนยังต้องรับภาระให้
เด็กกินฟรีทั้งหมด ต้องประหยัดค่าจ้างแม่ครัวโดยให้ผู้ปกครองมาช่วยทำอาหารผลัดเปลี่ยนกันไป และกำลังจะ
ร่วมกับกำนันหาเงินมาใช้เพื่อการนี้ ที่โรงครัวมีโรงเพาะเห็ดฟาง ผมเข้าไปดูเพ็งเก็บไปเห็นแต่ถุงเชื้อวางเป็นระเบียบ
อีกปัญหาหนึ่งคือการเรียนต่อระดับ ม.๑ เนื่องจากการเดินทางไกลและกันดารทำให้นักเรียนที่ไปเรียนม.๑ ที่

โรงเรียนประชานิยม ๔ และโรงเรียนหษ์เจริญวิทยาคม ออกกลางคันมาก หากจะเปิดสาขาที่โรงเรียน ผมมอบให้
ผู้ตรวจฯพณฯ ประสานผู้เกี่ยวข้องหาข้อยุติเพื่อแก้ปัญหาที่ร่วมกันหลังจากพบปะเพื่อนครูจนหมดภาระความแล้ว
พวกเราตกลงใจจะสำรวจหมู่บ้านของนักเรียนว่าเดินทางมาเรียนยากเย็นแค่ไหน ผมให้รถตู้กลับไปค้อยที่ถนนเพชร
เกษม เราเปลี่ยนรถใหม่ ผมและผู้ตรวจสัญญาพันธ์ นิ่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อของผอ. เตซา ส่วนผู้ตรวจฯพณฯและคุณ
พูนศักดิ์ นิ่งรถปิคอัพของคุณอรุณ น้อยมุข ภารโรงขับตามกันไปขึ้นเขาลงห้วยบนถนนที่เต็มไปด้วยร่องน้ำลึก สอง
ข้างมีสวนยางสลบไร้กาแฟเป็นพื้น บ้านอยู่กันห่าง ๆ ยิ่งไกลเข้าไปใกล้ชายแดนพม่ายิ่งลำบากนัก หากเป็นหน้าฝน
หมดหนทางที่เด็กเหล่านี้จะเดินทางไปโรงเรียนได้ ต้องนับถือน้ำใจผู้ปกครองแถบนี้ตั้งใจให้ลูกได้รับการศึกษาเหมาะ
รถผูกธเป็นรายเดือนรายท่อมให้ลูกได้ไปโรงเรียน เรานั่งในรถเหมือนลูกบอลลูกโยนไปโยนมาจนพบถนนลาดยาง
ไปออกบ้านสันตินิมิต มีโรงเรียนประถมศึกษาของ ตชด.อยู่ ๑ แห่งสะดวกสบายกว่าธรรมเจริญมากแต่เด็กบ้านนี้ยัง
เหมารถไปเรียนที่บ้านธรรมเจริญ ตั้งใจจะขึ้นเนิน ๔๙๑ ขับรถตามเสาไฟฟ้าไปจนออกบ้านชื่อปางวาหหรือชื่อ
ทำนองนี้ผมจำได้ค้อยได้ และสุดชายแดนที่บ้านสะตอง คณะเราพลัดหลงกัน ผมตระเวนดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ที่อพยพมาจากหลายจังหวัดทั้งอีสานและใต้ การตั้งชื่อบ้านจะอิงถิ่นเดิมที่มา เช่น กลุ่มระโนด เรื่องจักรยานยืมเรียน
สำหรับเด็กแถบนี้เลิกคิดได้ เพราะถนนที่พบอยากจะเรียกว่า The Canyon of Ta-Sae ต้องขอบคุณผอ.เตซา
คุณวุฒิ ที่เป็นสารพัดมือเยี่ยมนำชมดินแดนไทยแถบนี้ให้ผมได้พบได้เห็นจนสิ้นสงสัย อาจารย์บอกผมเมื่อกลับ
ออกมาข้างนอกแล้วว่า ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกัน เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกัน ครับ ผมจะไม่ลืมดวงตาที่ใส
แป้วของเด็กที่นี่และความลำบากตรากตรำในการเดินทางไปรับความรู้ของพวกเขาที่โรงเรียนบ้านธรรมเจริญและ
โรงเรียนประชานิยม ๔ ผมจะจดจำความรักความพยายามของพ่อแม่ที่ลงทุนเช่าเหมารถด้วยราคาที่แสนแพง(เทียบ
กับในเมือง)เพื่อให้ลูกมีการศึกษา ผมขอเป็นกำลังใจและกำลังใจหนุนให้ท่านได้ทำหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรีครูไทยครับ

กำจัด คงหนู

ผอ.สพท.ชพ.๑